

Số: 116/BC-HĐND

Nha Trang, ngày 18 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và Chương trình nhiệm vụ công tác của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 như sau:

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019:

1- Hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành 03 kỳ họp: Kỳ họp thứ 7 và 02 kỳ họp bất thường vào tháng 3 và tháng 5 năm 2019. Tại kỳ họp thường kỳ, Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của thành phố, đề ra các biện pháp giải quyết; đối với các vấn đề nổi cộm bức xúc, từ đó xây dựng nghị quyết kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban nhân dân thành phố triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả. Tại kỳ họp bất thường tháng 3 năm 2019, Hội đồng nhân dân thành phố đã miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố. Tại kỳ họp bất thường tháng 5 năm 2019, Hội đồng nhân dân thành phố đã bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Nhìn chung, các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng và đạt kết quả tốt. Tại kỳ họp, Ủy ban nhân dân thành phố đã báo cáo giải trình, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu Hội đồng nhân dân và trả lời cụ thể một số ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giám sát năm 2019, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức giám sát chuyên đề "Về công tác quản lý các điểm trồng giữ trẻ mầm non trên địa bàn thành phố" tại các đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phố, phòng Giáo dục và Đào tạo, xã Phước Đồng, xã Vĩnh Ngọc, phường Vĩnh Nguyên, phường Vĩnh Trường; Trường mầm non Phước Đồng, Lớp mầm non Hàn Nhiên, Lớp mầm non Sao Sáng, Lớp mầm non 53 Dã Tượng, Lớp mầm non Hồng Hà. Sau giám sát đã có báo cáo

kết quả và dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp này.

2- Hoạt động của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân:

Phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các xã, phường tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố theo quy định, tổ chức hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trước kỳ tiếp xúc nhằm kịp thời cung cấp tài liệu, trao đổi thông tin cần thiết giúp đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri đạt kết quả tốt. Sau đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức họp với Tổ trưởng, Tổ phó các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhằm thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cũng tổ chức họp với lãnh đạo các địa phương sau tiếp xúc cử tri để thống nhất và phân loại ý kiến nhằm góp phần giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã kịp thời phân loại, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc để báo cáo kiến nghị tỉnh; yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết các ý kiến thuộc thẩm quyền.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã tiếp nhận 33 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (trong đó khiếu nại 7, kiến nghị 21, tố cáo 5) đã xử lý chuyển 33 đơn yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết theo quy định. Đến nay các đơn vị đã giải quyết 23 đơn, đang xem xét để giải quyết 10 đơn.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp tốt với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận thành phố trong công tác giám sát theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đề ra; Chủ trì các phiên họp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố. Chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố trong việc thẩm tra nội dung các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành nội chính thành phố; chủ trì và điều hành các kỳ họp đạt kết quả tốt. Sau mỗi kỳ họp, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành họp thống nhất về chương trình kế hoạch hoạt động của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân nhằm đảm bảo việc duy trì và điều hòa các hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố được thường xuyên, liên tục và có hiệu quả.

Tổ chức 02 buổi giao ban Quý 1 và Quý 2/2019 giữa Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường kết hợp việc phổ biến công tác của Hội đồng nhân dân thành phố với việc nắm bắt tình hình cơ sở, định hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân các xã, phường nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã; hướng dẫn Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp xã; Phân công Thường trực tham dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân một số xã, phường.

Cùng với Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tốt diễn tập phòng thủ thành phố Nha Trang năm 2019.

Theo dõi, rà soát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, cũng như các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp 02, 03, 04, 05, 06 của Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời giải quyết các khó khăn, tồn tại ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; tiến hành rà soát tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân nhằm đôn đốc các cơ quan có liên quan khẩn trương giải quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố đã thỏa thuận thống nhất cho ý kiến về một số nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thành phố, để có cơ sở cho việc triển khai thực hiện các công việc cấp bách của địa phương.

Tổ chức Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân thành phố tập huấn về quy hoạch đô thị, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, quy tắc xử lý giao thông đô thị và khảo sát hệ thống camera phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tội phạm tại Singapore.

Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân đã giám sát thường xuyên về tình hình triển khai và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết kỳ họp đề ra. Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tiến hành thẩm tra nội dung các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân thành phố.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức giám sát chuyên đề "Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI" và "giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri chưa thực hiện trước kỳ họp thứ 2, 3, 4, 5, 6 đối với Ủy ban nhân dân thành phố và các kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tại các kỳ họp.

Sau mỗi đợt giám sát, khảo sát, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành thông báo về kết quả giám sát và có ý kiến đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó nhiều vấn đề kiến nghị sau giám sát đã được các đơn vị chịu sự giám sát tiếp thu và có biện pháp giải quyết kịp thời. Thông qua các hoạt động khảo sát, giám sát thường xuyên và chuyên đề đã giúp cho Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố có thêm cơ sở để thẩm tra các báo cáo và tham gia xây dựng các nghị quyết của kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố, góp phần hỗ trợ tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của thành phố.

3- Hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân:

Hầu hết các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trên từng vị trí công tác của mình, các đại biểu đã dành thời gian tham gia các hoạt động thường xuyên của Hội đồng nhân dân và tham dự đầy đủ các kỳ họp của

Hội đồng nhân dân thành phố; Một số đại biểu tham gia tích cực vào các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức.

Tại các kỳ họp, đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề theo chương trình của kỳ họp và đóng góp nhiều ý kiến trên nhiều lĩnh vực. Tham gia đóng góp ý kiến đối với Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động chỉ đạo tổ chức điều hành, góp ý kiến đối với hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và hoạt động của Ủy ban nhân dân các xã, phường. Tích cực tham gia thảo luận, góp ý xây dựng các nghị quyết của Hội đồng nhân dân và chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố.

Ngoài các hoạt động tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã tham gia sinh hoạt trong các tổ đại biểu, thường xuyên tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để báo cáo các hoạt động của mình và hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố trước cử tri trong các buổi tiếp xúc, đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của cử tri để báo cáo cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

4- Đánh giá chung:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự phối hợp hoạt động tích cực có hiệu quả giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan phòng, ban, đoàn thể thành phố cùng với ý thức trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, do vậy Hội đồng nhân dân thành phố đã hoàn thành tốt chương trình nhiệm vụ đề ra. Các nhiệm vụ theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đề ra đã được Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả khá tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục, như sau:

- Công tác đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố, giải quyết đơn thư tuy đã được quan tâm nhưng có nhiều vấn đề vẫn còn để kéo dài, chưa được giải quyết triệt để, gây bức xúc trong nhân dân.

- Việc tiếp xúc và giữ mối liên hệ giữa các đại biểu với chính quyền địa phương và cử tri nơi đại biểu ứng cử chưa được thường xuyên, còn một số đại biểu vắng mặt trong đợt tiếp xúc cử tri.

II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019:

1- Chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2- Tiếp tục thực hiện tốt chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2019. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các đoàn giám sát của đại biểu Quốc

hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khi về giám sát tại địa phương.

3- Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa các hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố nhằm đảm bảo cho hoạt động giám sát nói riêng và các hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố nói chung được duy trì thường xuyên và đạt kết quả cao. Tăng cường công tác đi cơ sở nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong nhân dân, kịp thời phản ánh và kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

4- Duy trì tốt việc giao ban định kỳ với các Ban của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường, nâng cao chất lượng các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân; phát huy hơn nữa vai trò nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố.

5- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và đề nghị các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội có liên quan giải quyết tốt hơn nữa các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đôn đốc và giám sát đối với Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan chức năng trong việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố.

Trên đây là báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND; UBND, UBMT TP;
- Các ban xây dựng đảng của Thành ủy;
- CA, TA, VKS, THADS thành phố;
- Các đoàn thể, phòng, ban, Cty thành phố;
- Thường trực HĐND các xã, phường;
- Đại biểu HĐND thành phố khóa XI;
- Văn phòng HĐND và UBND thành phố;
- Lưu: VT, A.Chương.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Đình Trị